

บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๔ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง และนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์

ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. นายกษิต ภิรมย์ รองประธานกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง คนที่หนึ่ง แทนประธานกรรมการ ได้มอบหนังสือเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง เรื่องแนวสอนวิชาจรรยาในโรงเรียนนายร้อยทหารบก ให้แก่สมาชิกฯ

๒. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

๓. ผลการประชุมของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.)

๔. แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการปฏิรูปตามข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ในการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาฯ ได้พิจารณาและเห็นควรให้ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมีมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการฯ และให้คณะกรรมการนำรายงานกลับไปปรับปรุงแก้ไข คณะกรรมการจะแก้ไขปรับปรุงตามที่เห็นสมควร

๒) คณะกรรมาธิการจะเสนอรายงานที่ได้ดำเนินการปรับปรุงแล้วพร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

จากนั้น ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนำระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ คือ พิจารณาแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนวาระการปฏิรูปที่สำคัญและเร่งด่วน (๒๗ วาระ) ในปี ๒๕๖๐ กลุ่ม “เศรษฐกิจอนาคต” จำนวน ๒ วาระ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ คือ พิจารณาแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนวาระการปฏิรูปที่สำคัญและเร่งด่วน (๒๗ วาระ) ในปี ๒๕๖๐ กลุ่ม “เศรษฐกิจอนาคต” จำนวน ๒ วาระ

๑. เศรษฐกิจชีวภาพ

๒. เศรษฐกิจดิจิทัล

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้อนุญาตให้ รองศาสตราจารย์นภาพรรณ นพรัตนราภรณ์ นายศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ และนางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๘

นายสฤติย์ ลิมพงค์พันธุ์ ประธานกรรมาธิการ และกรรมาธิการ ในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจได้เสนอแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนวาระการปฏิรูปฯ ทั้ง ๒ วาระ ทีละวาระ ตามลำดับสมาชิกฯ อภิปราย โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศทั้งสองผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมาธิการและกรรมาธิการตอบชี้แจง ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนวาระการปฏิรูปทั้ง ๒ วาระดังกล่าว โดยคณะกรรมการจะได้ประมวลความเห็นของสมาชิกฯ เพื่อส่งไปยังคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศต่อไป

ต่อจากนั้น รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เรื่อง การปฏิรูป การจัดการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีมาตรฐานและเอกภาพ

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานกรรมการ และกรรมการ ได้เสนอ รายงาน สมาชิกฯ อภิปราย โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการและกรรมการตอบชี้แจง ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการฯ โดยให้คณะกรรมการ นำความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป

ต่อมา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ การหารือของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยสมาชิกฯ ได้หารือในเรื่องต่าง ๆ ต่อที่ประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๑๗ นาฬิกา

๑.

(นายสรศักดิ์ เพียรเวช)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่
เลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

สำนักกรรมการประชุมและชวเลข

กลุ่มงานรายงานการประชุม

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐

โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒

www.parliament.go.th